



พ.ร.ศ.

26

กันยายน

น.คอสมา

และ น.ดาเนียล

มรณสักขี

สดด 119:29,72,89,

101,104,163

ทำวัตรเช้าที่ 1



บทอ่านที่ 1

สภ 30:5-9

พระวาจาทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับผู้ที่ภัยในพระองค์ อย่าเพิ่มสิ่งใดเข้ากับพระวาจาของพระองค์ มิฉะนั้นพระองค์จะทรงตำหนิตาน และพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมุสา ข้าพเจ้าทูลขอสองสิ่งจากพระองค์ ตรีบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ โปรดอย่าทรงปฏิเสธคำขอนี้เลย ขอให้ความมูสาและถ้อยคำเท็จอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า อย่าประทานความยากจนหรือความร่ำรวยแก่ข้าพเจ้าเลย แต่โปรดประทานอาหารเท่าที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้า เพื่อว่าถ้าข้าพเจ้าอึม ข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์ พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครกัน” หรือเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ายากจน แล้วจะไปขโมย กระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าถูกมลหู่

พระวรสาร

ลก 9:1-6

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพร้อมกัน ประทานอำนาจเหนือปีศาจ และพลังรักษาโรค ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรค พระองค์ตรัสกับเขาว่า

“เมื่อท่านเดินทาง อย่างนำสิ่งใดไปด้วย อย่างนำไม้เท้า ยาม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วย เมื่อท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไป ถ้าเขาไม่ต้อนรับท่าน จงออกจากเมื่อนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขา” บรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้าน ประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง



น่าสังเกตว่าหลังจากเรียกอัครสาวกเพื่อให้พวกเขาไปแพร่พระธรรม สิ่งแรกที่ทำคือประทานอำนาจเหนือปีศาจ น่าสังเกตต่อไปอีกว่า ตกกลางปีศาจมีจริง และถ้าเราไม่พยายามมีอำนาจเหนือมันทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น มันอาจจะมีอำนาจเหนือเรา ลำพังพลังกำลังของมนุษย์คงเอาไม่อยู่ อำนาจเหนือปีศาจเหล่านี้มาจากพระองค์ทั้งสิ้น

เพื่อร่วมงานกับพระเยซูเจ้า บนโลกและบนชีวิตของเรานี้ จึงเหมือนต้องทำใจไว้ก่อนเลย ต่อไปนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิม นำเสียตายที่มันไม่ใช่ความสุขแบบเบ็ดเสร็จ มันคือความมั่นใจ ภาระ และความยากลำบากที่จะพบเจอ แต่ทั้งหลายกลับเป็นบทพิสูจน์ว่า เราไม่ได้เดินและยืนอยู่ลำพัง

ให้ความมั่นใจว่า ทุก ๆ เวลาแห่งชีวิตมีพระอยู่กับเรา และทุก ๆ อุปสรรคหาใช่หนทางที่จะไม่พาเราไปสู่หลักชัยไม่ เงื่อนไขคือ เราสามารถผ่านทุกด่านได้หรือเปล่า ด่านแรกคือด่านที่ชื่อว่า หัวใจตัวเอง

วันที่ 26 กันยายน 2555

ลก 9.1-6

อำนาจและความมั่งคั่งมักล่อให้ผู้มีอำนาจติดกับ ทำให้พวกเขาทำงานอย่างไม่โปร่งใส เช่น “โกงบ้างไม่เป็นไร ถ้าตัวเองได้ผลประโยชน์บ้าง” การกระทำเช่นนี้ทำให้สังคมล่มจม

อำนาจและสิทธิอำนาจแบบใดที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ จากเราทั้งในชีวิตส่วนรวม ชีวิตส่วนตัวและชีวิตแห่งการรับใช้

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนอัครสาวกและประธานอำนาจและพลังในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อรักษาโรค ขับไล่ปีศาจจิตชั่ว. พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเขาว่าอำนาจและพลังในรูปแบบของผู้นำแบบผู้รับใช้ด้วยความรักและสุภาพถ่อมตนซึ่งตรงกันข้ามกับมาตรฐานโลก

นักบุญคอสมมาและนักบุญดาเมียนมรณสักขีที่เราฉลองวันนี้ พวกเขาได้เดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่งเพื่อประกาศความรักของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บในท่าเรือเอเจียโดยไม่รับค่าบริการใดๆเลย. พวกเขาไม่ได้ใช้อำนาจของพระศาสนจักรเป็นวิธีสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง. เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้ากับอัครสาวกในพระวรสารวันนี้ที่เดินทางพร้อมกับของที่จำเป็นเท่านั้น

เราใช้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตตามความยากจนแบบพระวรสาร สิ่งนี้จะปลดปล่อยเราจากการแสวงหาการยอมรับจากคนอื่น แต่เราจะยอมรับการจัดหาของพระเจ้า. ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้เราล้มลงเพื่อรับใช้เยี่ยงธรรมดา. พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราไร

อำนาจในแง่ที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นและไม่พึ่งความสามารถของเราเอง. พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราวางใจในสิทธิอำนาจของพระวาจาที่คำจูนและแปรสภาพเราและคนที่เรารับใช้